

คำนำ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีภารกิจหลักในการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ รวมทั้งการผลักดันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การศึกษาและจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ ดังนั้น สำนักงานฯ จึงได้จัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (White Paper) เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการและสาธารณชน สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

สำหรับรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553 สะท้อนถึง สถานการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย **ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553** เพื่อรายงานบทบาทของ SMEs ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาค โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs การนำเข้าและส่งออกของ SMEs รวมถึงการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนของ SMEs **ส่วนที่ 2 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างของ SMEs ปี 2552** วัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานการณ์ต่างๆ ของ SMEs ที่เปลี่ยนแปลงในประเด็นที่สำคัญ คือ จำนวนกิจการการจ้างงานของ SMEs การจัดตั้งและยกเลิกกิจการของ SMEs ที่เป็นนิติบุคคล รวมถึงสถานะผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร **ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจของ SMEs ประเทศไทย** การรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูล SMEs กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และศักยภาพและช่องทาง SMEs ในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนใหม่ (ประเทศ CLMV) รวมถึงบทบาทและการเติบโตของ SMEs เชิงสังคมและวัฒนธรรม ในประเทศไทย **ส่วนที่ 4 มาตรการและผลการดำเนินงานส่งเสริม SMEs** เป็นการรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริม SMEs ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทฉบับที่ 2 ปี 2550-2554 ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปมาตรการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ SMEs

สำนักงานฯ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศต่อไป

(นายยุทธศักดิ์ สุภสร)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม